

คำถามถามบ่อยหัวข้อสถิติ (FAQs)

คำถาม	คำตอบ
สถิติเศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย	
Q: ดัชนีราคาสินค้าส่งออกและสินค้าเข้า ต่างกับข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่อย่างไร	A: ธพท.คำนวณมูลค่าการส่งออก-นำเข้าตามนิยามดุลการชำระเงิน (BOP Basis) ขณะที่กระทรวงพาณิชย์คำนวณมูลค่าตามกรมศุลกากร (Customs Basis)
Q: สินค้าเข้า-ออก ตามสถิติดุลการชำระเงิน ต่างจากสถิติกรมศุลกากรอย่างไร	A: สถิติดุลการชำระเงินประมวลโดยนำข้อมูลจากกรมศุลกากรมาปรับข้อมูล อาทิ ปรับเพิ่มสินค้าเข้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร /ปรับกรณีเหลือ้มเวลา /ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน/ ปรับสินค้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ /ค่าระวาง และค่าประกันภัย
Q: ธพท. มีหลักในการจัดหมวดสินค้าเข้าและออกของตารางสถิติอย่างไร	A: เป็นการจัดกลุ่มสินค้าตามระบบ Product Group: PG ของ ธพท. โดยอิงตามมาตรฐาน Standard International Trade Classification (SITC) ร่วมกับการจำแนกสินค้าให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ของ ธพท. ดังนั้นมูลค่ารายหมวดสินค้าอาจไม่เท่ากับมูลค่าตามการเผยแพร่ของหน่วยงานอื่น
Q: ข้อมูลสถิติหนี้ต่างประเทศ รวมเฉพาะตราสารหนี้ที่ออกในประเทศหรือรวมตราสารหนี้ที่ออกในต่างประเทศด้วย	A: รวมตราสารหนี้ที่ออกทั้งในและต่างประเทศ
Q: การคำนวณสัดส่วนเงินสำรองฯ ต่อหนี้ฯ ระยะสั้น คำนวณอย่างไร	A: เป็นการคำนวณจาก International Reserves (Gross) ต่อ Short Term Debt (Remaining Term)
Q: การคำนวณสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP (%) คำนวณอย่างไร	A: เป็นการคำนวณจาก Short Term Debt (Original Term) ต่อค่าเฉลี่ยรายปีของ GDP 3 ปีย้อนหลังนับตั้งแต่ไตรมาสที่พิจารณา
Q: บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศของไทยนับรวมภาคธุรกิจใดบ้าง	A: บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศนับรวมทุกภาคธุรกิจ ประกอบด้วย ภาครัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน ภาคสถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
Q: ยอดคงค้างแตกต่างจากมูลค่าธุรกรรม (Flow) หรือไม่ อย่างไร	A: ยอดคงค้างคือยอดที่มีการสะสมมูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่นอดีตถึงปัจจุบันหรือ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขณะที่ Flow คือมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

คำถาม	คำตอบ
Q: หากนำยอดคงค้างต้นงวดมาบวกกับมูลค่าธุรกรรม (Flow) จะได้ยอดคงค้างปลายงวดใช่หรือไม่	A: ยอดคงค้างปลายงวดเกิดจาก ยอดคงค้างต้นงวดรวมกับการเปลี่ยนแปลงของรายการธุรกรรม (Flow) และรวมกับการเปลี่ยนแปลงของรายการที่ไม่ใช่ธุรกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคา การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
Q: บัญชีเงินทุน ไม่มีเผยแพร่ในงบกำไรขาดทุนใช่หรือไม่	A: ธปท. จะเผยแพร่บัญชีเงินทุนรายเดือน เฉพาะกลุ่มธนาคารกลาง รัฐบาล และสถาบันการเงินที่รับฝากเงินเท่านั้น สำหรับกลุ่มอื่นๆ จะเผยแพร่ในงบกำไรขาดทุนไตรมาส ละช้า 1 ไตรมาส ที่ตาราง ที่เกี่ยวข้อง เช่น EC_XT_048 และ EC_XT_049 เป็นต้น
Q: ในสถิติข้อมูลดุลการชำระเงิน สามารถคำนวณหาเงินทุนเคลื่อนย้ายของกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้เผยแพร่ โดยคำนวณจากรายการต่างๆ ในตาราง ได้หรือไม่	A: ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากการจัดทำดุลการชำระเงินนั้น ยังมีรายการความคลาดเคลื่อนทางสถิติ
Q: มูลค่าบริการท่องเที่ยวในดุลบัญชีเดินสะพัดประกอบด้วยอะไรบ้าง	A: ท่องเที่ยว (Travel) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1. เดินทางเพื่องาน / ธุรกิจ (Business travel) ซึ่งประกอบด้วย 2 รายการย่อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางไปทางเพื่องานหรือธุรกิจ และค่าใช้จ่ายของแรงงานระยะสั้น 2. เดินทางส่วนตัว (Personal travel) ประกอบด้วย 3 รายการย่อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางไปทางเพื่อการพักผ่อน และค่าใช้จ่ายของนักทัศนอาจร ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลระหว่างประเทศ
Q: ในสถิติข้อมูลดุลการชำระเงิน รายได้จากลูกจ้างและพนักงานในรายได้ปฐมภูมิ หมายถึงอะไร?	A: รายได้จากลูกจ้าง/พนักงาน (Compensation of employees) หมายถึง ผลตอบแทนของแรงงานระยะสั้นที่ทำงานในต่างประเทศ (CE) โดยรายรับ หมายถึง ผลตอบแทนที่แรงงานไทยได้รับจากการทำงานที่ต่างประเทศ และรายจ่าย หมายถึง ผลตอบแทนที่นายจ้างไทยจ่ายให้กับแรงงานต่างชาติที่ทำงานในไทย สำหรับกรณีลูกจ้าง/แรงงานอาศัยอยู่เกิน 1 ปีนั้น จะบันทึกเฉพาะเงินโอนกลับประเทศ (Workers' remittance) ในรายได้ทุติยภูมิ โดย รายรับ หมายถึง รายได้โอนกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ และรายจ่าย หมายถึง รายได้โอนกลับของแรงงานต่างชาติในไทย

คำถาม	คำตอบ
Q: เครื่องหมาย +/- ของตัวเลขในบัญชีเงินทุนหมายความว่าอย่างไร?	A: เครื่องหมาย +/- แสดงถึงผลสุทธิระหว่างเงินที่ไหลเข้า (+) กับเงินที่ไหลออก (-) ในไตรมาสนั้น
Q: สินทรัพย์และหนี้สินในบัญชีเงินทุนหมายความว่าอย่างไร	A: สินทรัพย์ คือการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินทางการเงินจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศได้ ในขณะที่หนี้สิน คือการที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินทางการเงินจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยได้
Q: ในข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ หากต้องการทราบเฉพาะเม็ดเงินลงทุนของไทยที่ออกไปลงทุน (Outflow) ในต่างประเทศสามารถดูได้จากที่ใดบ้าง	A: สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ตาราง EC_XT_071 ซึ่งมูลค่าที่แสดงในตารางเหล่านี้เป็นมูลค่าของเม็ดเงินที่ออกไปลงทุนใหม่รวมกับกำไรที่นำกลับมาลงทุนใหม่ที่เกิดจากเม็ดเงินที่เคยออกไปลงทุนในต่างประเทศ
Q: ในข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ เครื่องหมาย +/- สื่อถึงอะไร	A: เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นมูลค่าสุทธิของเม็ดเงินลงทุนในต่างประเทศ เครื่องหมายบวกจึงหมายถึงการที่มี Inflow มากกว่า Outflow นั้นหมายถึงมีการถอนเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามากกว่าเม็ดเงินที่ออกไปลงทุนรวมกับกำไรที่นำกลับมาลงทุนใหม่ ขณะที่เครื่องหมายลบสื่อในทิศทางตรงกันข้ามคือมีเม็ดเงินที่ออกไปลงทุนหรือมีกำไรที่นำกลับมาลงทุน (Outflow) มากกว่าการถอดเม็ดเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศ (Inflow) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ข้อมูลเป็นเครื่องหมายลบไม่ได้หมายถึงประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน แต่เป็นเม็ดเงินที่ออกไปลงทุนได้มากขึ้น ดังนั้นในเรื่องของเครื่องหมายเป็นสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวัง เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
Q: ในข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หากต้องการทราบเฉพาะเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติที่ลงทุน (Inflow) ในประเทศไทยสามารถดูได้จากที่ใดบ้าง	A: สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ตาราง EC_XT_076 หรือ EC_XT_079 ซึ่งมูลค่าที่แสดงในตารางเหล่านี้เป็นมูลค่าของเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนใหม่รวมกับกำไรที่นำกลับมาลงทุนใหม่ซึ่งเกิดจากกำไรสุทธิจากดำเนินกิจการหลังหักเงินปันผลส่งกลับ
Q: ในข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เครื่องหมาย +/- สื่อถึงอะไร	A: เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นมูลค่าสุทธิของเม็ดเงินลงทุนในต่างประเทศ เครื่องหมายบวกจึงหมายถึงการที่มี Inflow มากกว่า Outflow นั้นหมายถึงมีการลงทุนจากต่างประเทศรวมกับกำไรที่นำกลับมาลงทุนใหม่เข้ามา มากกว่าที่ถอนทุน

คำถาม	คำตอบ
Q: หากต้องการทราบมูลค่าธุรกรรม (Flow) ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถใช้ได้จากที่ไหน	A: ข้อมูลธุรกรรม (Flow) สามารถเข้าไปดูได้จากตาราง EC_XT_056 ถึง EC_XT_059 และ EC_XT_076 ถึง EC_XT_081
Q: หากต้องการทราบมูลค่าธุรกรรม (Flow) ของเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ สามารถใช้ได้จากที่ไหน	A: ข้อมูลธุรกรรม (Flow) สามารถเข้าไปดูได้จากตาราง EC_XT_052 ถึง EC_XT_055 และ EC_XT_070 ถึง EC_XT_075
Q: หากต้องการทราบมูลค่าธุรกรรม (Flow) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยจากต่างประเทศ (ตราสารทุนและตราสารหนี้) สามารถใช้ได้จากที่ไหน	A: ข้อมูลธุรกรรม (Flow) สามารถเข้าไปดูได้จากตาราง EC_XT_060 และ EC_XT_061 ด้านหนี้สิน
Q: หากต้องการทราบมูลค่าธุรกรรม (Flow) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของไทยในต่างประเทศสามารถใช้ได้จากที่ไหน	A: ข้อมูลธุรกรรม (Flow) สามารถเข้าไปดูได้จากตาราง EC_XT_060 และ EC_XT_061 ด้านสินทรัพย์
Q: หากต้องการทราบมูลค่าธุรกรรม (Flow) ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถใช้ได้จากที่ไหน	A: ข้อมูลธุรกรรม (Flow) สามารถเข้าไปดูได้จากตาราง EC_XT_056 ถึง EC_XT_059 และ EC_XT_076 ถึง EC_XT_081
Q: ประเภทธุรกิจ ข้อมูลสถิติเงินลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ และเงินลงทุน โดยตรงของไทยในต่างประเทศ หมายถึง ประเทศธุรกิจของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือในต่างประเทศ	A: หมายถึงผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หากเป็นนิติบุคคลก็เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
Q: หากต้องการทราบมูลค่าธุรกรรม (Flow) ของข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ สามารถใช้ได้จากที่ไหน	A: ข้อมูลธุรกรรม (Flow) สามารถเข้าไปดูได้จากตาราง EC_XT_052 ถึง EC_XT_055 และ EC_XT_070 ถึง EC_XT_075
Q: หากต้องการดึงข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Inflow และ Outflow) แบบ Time Series ต้องดึงอย่างไร	A: ให้กรู๊ป Excel ที่อยู่ด้านข้าง PDF File ของ Meta Data

คำถาม	คำตอบ
<p>Q: ในข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Inflow และ Outflow) เพราะเหตุใดประเภทธุรกิจอื่น ๆ จึงมีมูลค่าสูงเทียบกับประเภทธุรกิจที่สามารถแจกแจงได้ในตาราง</p>	<p>A: การที่ประเภทธุรกิจอื่น ๆ มีมูลค่าสูงเกิดจาก 2 สาเหตุคือ เป็นประเภทธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจกแจงออกมาอย่างแท้จริง หรือเป็นมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศบางรายการ ซึ่งด้วยข้อจำกัดของแหล่งที่มาของข้อมูลไม่สามารถแยกประเภทธุรกิจได้</p>
<p>Q: หากอยากทราบมูลค่ายอดคงค้างเงินลงทุนในต่างประเทศสามารถหาได้จากที่ใด</p>	<p>A: สามารถเข้าถึงได้จากตาราง EC_XT_064 และ EC_XT_068</p>
<p>Q: ทำไมมูลค่าในตารางข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inflow) จึงติดลบ</p>	<p>A: การที่มูลค่าเงินลงทุน (Inflow) ติดลบสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่กำไรที่นำกลับมาลงทุนต่อปีนั้นติดลบเกินกว่าเงินที่เข้ามาลงทุนใหม่ในงวดนั้น ซึ่งการที่กำไรที่นำกลับมาลงทุนต่อปีนั้นคำนวณได้จากการนำกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลจ่าย ดังนั้นมูลค่าดังกล่าวจะติดลบนั้นเกิดได้ 2 กรณี ได้แก่ 1) ในงวดนั้น บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่ากำไรที่ทำได้ 2) ในงวดนั้นบริษัทขาดทุน</p>
<p>Q: ข้อมูลโครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกและสินค้าเข้า ของไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ มีข้อมูลมูลค่าหรือไม่ และมีข้อมูลแยกทุกประเทศหรือไม่</p>	<p>A: มีข้อมูลมูลค่าที่ตาราง EC_XT_002_S2 และ EC_XT_003_S2 อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลแยกทุกประเทศ โดยข้อมูลประเทศคู่ค้าที่เผยแพร่เป็นประเทศที่มีมูลค่าสูง</p>
<p>สถิติการเงิน</p>	
<p>Q: ข้อมูลเงินกู้ยืมและตราสารหนี้ภาคเอกชน (EC_MB_041) รวมเฉพาะตราสารหนี้ที่ออกในประเทศหรือรวมตราสารหนี้ที่ออกในต่างประเทศด้วย และ รวมเงินกู้ยืมและตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจด้วยหรือไม่</p>	<p>A: รวมตราสารหนี้ที่ออกทั้งในและต่างประเทศ และไม่รวมเงินกู้ยืมและตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ</p>
<p>Q: ในข้อมูลบัญชีการเงินของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินประกอบด้วยสถาบันใดบ้าง</p>	<p>A: สถาบันการเงินประกอบด้วยสถาบันที่รับฝากเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น และสถาบันการเงินอื่น เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ บริษัทลิสซิ่ง และโรงรับจำนำ เป็นต้น ซึ่งกว้างกว่านิยามของสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551</p>

คำถาม	คำตอบ
Q: ข้อมูลสรุปรายการหนี้คงค้าง บันทึกลงโดยใช้หลักการอย่างไร	A: ข้อมูลที่เผยแพร่บันทึกโดยใช้หลักของการโอนกรรมสิทธิ์การถือครอง (Change of Ownership)
Q: ข้อมูลรายการหนี้ในปริมาณเงินประกอบด้วยรายการประเภทใด	A: ประกอบด้วยบัตรเงินฝาก (NCD) และตัว BE เพื่อระดมทุน
Q: ตาราง EC MB 010 S2 ต่างจากตาราง EC MB 010 อย่างไร	A: ตาราง EC MB 010 เป็นการจัดทำสถิติตาม Manual ใหม่ (MFSM2000) ซึ่งจะไม่รวมข้อมูลกองทุนฟื้นฟู/มีการรวมดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่ายเข้ากับเงินต้นของแต่ละเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งการจัดกลุ่มคู่สัญญาจะต่างไปจาก manual เดิม
Q: ในตารางข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันรับฝากเงินอื่น สถาบันรับฝากเงินอื่นประกอบด้วยสถาบันใดบ้าง	A: ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนรวมตลาดเงิน
Q: ข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารพาณิชย์ใน ตาราง EC_MB_012_S3 ต่างจากข้อมูลฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์ ตาราง FI_CB_001_S6 อย่างไร	A: สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารพาณิชย์ในตาราง EC_MB_012_S3 เป็นข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ และรายการด้านสินทรัพย์เป็นการแสดงแบบ gross basis ส่วนข้อมูลฐานะการเงินในตาราง FI_CB_001_S6 เป็นชุดรวมทุกสำนักงานและรายการด้านสินทรัพย์เป็นการแสดงแบบ net basis
Q: เงินให้กู้ยืมเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น ในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน นอกจากสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับแล้ว หมายถึงสินเชื่อประเภทใดอีกบ้าง	A: ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหลือที่ไม่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารพาณิชย์ทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารเฉพาะกิจและสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องจากธนาคารเฉพาะกิจและสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
Q: ข้อมูลเงินให้กู้ยืมเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน แตกต่างจากเงินให้สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (ในตารางยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมจำแนกตามประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ) อย่างไร	A: ข้อมูลในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนครอบคลุมสถาบันผู้ให้กู้นอกเหนือจากระบบธนาคารพาณิชย์ด้วย เช่น ธนาคารเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ Non-bank เป็นต้น
Q: ข้อมูลเงินให้กู้ยืมเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่นในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน แตกต่างจาก สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ อย่างไร	A: ข้อมูลเงินให้กู้ยืมเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่นในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน ครอบคลุมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้การกำกับ ซึ่งผู้ให้กู้ที่ได้รับอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ และ Non-bank เท่านั้น

คำถาม	คำตอบ
<p>Q: ข้อมูลสินเชื่อกู้ยืมที่มีอยู่ไปค่าประกัน ในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน รวมอยู่ในสินเชื่อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือไม่</p>	<p>A: สินเชื่อกู้ยืมที่มีอยู่ไปค่าประกันไม่รวมอยู่ที่รายการสินเชื่อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่จะรวมอยู่ภายใต้รายการสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น</p>
<p>Q: ข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย์ในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน แตกต่างจาก เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาในตาราง FI_CB_015_S3 อย่างไร</p>	<p>A: ข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย์ในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนเป็นข้อมูลเงินให้กู้แก่บุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ ส่วนเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาในตาราง FI_CB_015_S3 เป็นชุดรวมทุกสำนักงานซึ่งรวมสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งในต่างประเทศด้วย</p>
<p>Q: ข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย์ในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน แตกต่างจาก เงินให้สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในตาราง EC_MB_033_S3 อย่างไร</p>	<p>A: ข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย์ในตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนเป็นข้อมูลเงินให้กู้แก่บุคคลธรรมดาทั้งเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลและเพื่อธุรกิจ</p>
<p>สถิติภาคเศรษฐกิจจริง</p>	
<p>Q: ในตารางเครื่องชี้สถานการณ์ด้านแรงงาน มีที่มาของข้อมูลตำแหน่งงานว่างจากที่ใด และวิธีการคำนวณรายได้ส่งกลับรายประเทศ อย่างไร</p>	<p>A: ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง มีที่มาจากกรมการจัดหางาน กรมแรงงาน สำหรับรายได้ส่งกลับรายประเทศ มีที่มาจากกระทรวงแรงงาน โดยคำนวณจาก จำนวนคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ คูณกับ ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน (จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ) คูณกับ สัดส่วนเงินโอนกลับเข้าประเทศไทย</p>
<p>Q: ดัชนีค่าปลิกคำนวณอย่างไร</p>	<p>A: ประมวลผลจากข้อมูลยอดขาย ครอบคลุมกิจกรรมในหมวดค้าปลีก และยอดขายรถยนต์ ซ่อมรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ที่ได้จากการเก็บภาษี ของกรมสรรพากร โดยเผยแพร่ข้อมูลจำแนกตามกลุ่มยอดขาย ได้แก่ ยอดขายสินค้าไม่คงทน ยอดขายสินค้าคงทน ยอดขายห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป ยอดขายรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และยอดขายปลีกอื่นๆ</p> <p>การคำนวณหาดัชนีโดยวิธี Laspeyres เป็นรายเดือน (ปีฐาน = 2545) ให้อยู่ในรูปปริมาณโดยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกระทรวงพาณิชย์เป็น Deflator</p>

คำถาม	คำตอบ
Q: ดัชนีค่าส่งคำนวณอย่างไร	A: ประมวลผลจากข้อมูลยอดขาย ครอบคลุมกิจกรรมในหมวดค่าส่งที่ได้จากการเก็บภาษี ของกรมสรรพากร โดยเผยแพร่ข้อมูลจำแนกตามกลุ่มยอดขาย ได้แก่ ยอดขายสินค้าไม่คงทน ยอดขายสินค้าคงทน ยอดขายสินค้าชั้นกลาง และยอดขายส่งอื่น ๆ การคำนวณหาดัชนีโดยวิธี Laspeyres เป็นรายเดือน (ปีฐาน = 2545) ให้อยู่ในรูปปริมาณโดยใช้ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของกระทรวงพาณิชย์เป็น Deflator
Q: ที่มาของข้อมูลราคาน้ำมันในตารางราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้จากที่ใด	A: ข้อมูลน้ำมันได้มาจากข้อมูลราคาน้ำมันเฉลี่ยรายเดือนจาก ปตท.
Q: ในตารางข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร มีวิธีการคำนวณอัตราว่างงานอย่างไร	A: คำนวณจากจำนวนผู้ว่างงานต่อกำลังแรงงานทั้งหมด
Q: ในตารางข้อมูลค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย มีที่มาและวิธีการคำนวณข้อมูลค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยอย่างไร	A: เป็นข้อมูลจากการลงพื้นที่สอบถามผู้มีงานทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ใช้วิธีการสุ่มสอบถาม ดังนั้น จำนวนแรงงานกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคธุรกิจจะมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ข้อมูลรายไตรมาสจะเป็นข้อมูลค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรายภาคธุรกิจแบบปรับน้ำหนักแล้ว
Q: ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) รวมที่ดินด้วยหรือไม่	A: ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบ จะรวมทั้งตัวอาคารและที่ดิน
Q: ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย (ไม่รวมดัชนีราคาที่ดิน) ใช้ข้อมูลอะไร ครอบคลุมอะไรบ้าง	A: ใช้ฐานข้อมูลสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์
Q: ทำไมดัชนีราคาอาคารชุด จึงมีเพียงกรุงเทพฯ ฯ และปริมณฑล	A: จากข้อมูลสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ฯ และปริมณฑล ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ มีจำนวนการขอสินเชื่อเพื่อซื้อคอนโดฯ ค่อนข้างน้อย จำนวนตัวอย่างข้อมูลจึงน้อยเกินไปที่จะใช้ในการจัดทำดัชนีราคาอาคารชุดในภูมิภาค
Q: ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยที่เป็นระดับภูมิภาค ไม่รวมกรุงเทพฯ ฯ และปริมณฑล หมายถึงอะไร	A: หมายถึงดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่รวมกรุงเทพฯ ฯ และปริมณฑล แต่อย่างไรก็ตาม จะคัดเลือกตัวแทนมาเพียงบางจังหวัดที่มีน้ำหนักสูงเท่านั้น
Q: มีดัชนีราคาบ้านแฝดหรือไม่ รวมอยู่ในบ้านเดี่ยวใช่หรือไม่	A: ไม่ใช่ ปัจจุบันบ้านแฝดมีจำนวนไม่สูงมากโดยเปรียบเทียบ จึงยังไม่ถูกนำมาคำนวณดัชนีราคาที่อยู่อาศัย

คำถาม	คำตอบ
Q: ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยและดัชนีราคาที่ดินจัดทำโดยใช้วิธีการใด	A: การคำนวณดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใช้วิธี Hedonic regression แบบ Rolling window and time dummy และการคำนวณดัชนีราคาที่ดิน ใช้วิธี Stratification
Q: หากต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตาราง EC_EI_039 กับ ตาราง EC_EI_039_S2 จะมีวิธีการต่อ series ข้อมูลอย่างไร?	A: ข้อมูลในตาราง EC_EI_039 และ EC_EI_039_S2 มีความแตกต่างกันจากการจัดประเภทธุรกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISICs) และองค์ประกอบของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ SPI รายหมวดย่อย อย่างไรก็ตาม การต่อข้อมูลระหว่าง 2 ตารางให้เป็น long series สามารถทำได้โดยการตั้งต้นจากข้อมูลในตาราง EC_EI_039_S2 แล้วนำอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (%MoM) ซึ่งคำนวณได้จากข้อมูลในตาราง EC_EI_039 มาคำนวณ SPI ย้อนหลัง